

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๘๖ ราชกิจจานุเบกษา ๘ พฤศจิกายน ๒๔๕๘

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่องการจดทะเบียนพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ได้  
รับจดทะเบียนพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตยไว้แล้ว ตามพระราช  
บัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๕๘ มีรายการดังต่อไปนี้

ทะเบียนเลขที่ ๓/๒๔๕๘

วันรับจดทะเบียน ๑ ตุลาคม ๒๔๕๘

ชื่อพรรคการเมือง พรรคเสรีประชาธิปไตย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรคการเมือง เลขที่ ๓๕๘ ถนน

งามเด่น อำเภอคูสุต จังหวัดพระนคร

ชื่อของหัวหน้าพรรคการเมือง นายเมฆ รัตนประสิทธิ์ ( หดวง  
วิลาสวันวิท )

ชื่อของเลขาธิการพรรคการเมือง ร้อยโท จารุบุตร เรืองสุวรรณ

กำหนดนโยบายของพรรคการเมือง

พรรคเสรีประชาธิปไตย

อุดมคติ

๑. การแสดงตนทาง ศักดิ์เห็น โดยเสรี เป็นผลดีแก่ประชาธิปไตยอัน  
สมบูรณ์

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๘๖ ราชกิจจานุเบกษา ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒. อำนาจที่มาจากประชาชนมีความสำคัญยิ่งกว่าอำนาจอื่นใด

๓. ความดีมีสาระและสุจริตคือเป็นชีวิตของพรรคเดโมแครตไทย

### คำปรารภ

โดยที่เห็นว่าพรรคการเมืองเป็นส่วนประกอบอันสำคัญยิ่งของระบอบประชาธิปไตย และโดยที่บทบัญญัติกฎหมายใหม่พรรคการเมืองตามความต้องการของประชาชนแล้ว เราจึงจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น โดยรวบรวมสมาชิกผู้เริ่มการจากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องของตองกัน

เราเห็นว่า การดำเนินงานทางการเมืองเพื่อความผาสุกของประชาชน ต้องคำนึงถึงหลักการหรือนโยบายว่ามีความสำคัญเหนือกว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอันเป็นส่วนตัว จะต้องปราศจากทิฐิ ฐิมานะ ความอาฆาตมาดร้ายแต่เห็นหลัง ซึ่งมีแต่จะยังผลให้เกิดความยุ่งยากแก่วงการเมืองไม่มิตสิ้นสุด

เราจะยึดมั่น ในการดำเนินงานทางการเมืองตามอุดมคติและข้อกำหนดนโยบายที่ได้ตราไว้ในอย่างเคร่งครัดและแน่นอน แต่เราก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนร่วมมือกับบุคคลทุกคน หรือทุกพรรคที่มีแนวนโยบายหรือหลักการสอดคล้องของตองกันกับที่เราได้ตราไว้ใน ขณะเดียวกันเราก็จะรับฟังและเคารพต่อความคิดเห็นของบุคคล หรือพรรคอื่นซึ่งแตกต่างจากเรา

ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใด ต้องได้รับความคุ้มครองเอาใจใส่ดูแลจากรัฐโดยเท่าเทียมกัน ในการทำนุบำรุงบ้านเมืองจะต้องดำเนินการโดยมีโครงการกำหนดระยะเวลาแน่นอนตามความจำเป็นก่อนหลัง

ดังนั้น จึงตรากำหนดนโยบายในด้านต่าง ๆ ไว้ดังต่อไปนี้

ประชาธิปไตย

ส่งเสริมและเทิดทูนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ สมาชิกแห่งรัฐสภาต้องได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน แบ่งแยกอำนาจจอธิปไตยให้มากที่สุดเพื่อมิให้ก้าวร้าวกัน จะส่งเสริมให้ ประชาชนได้รับสิทธิโดยสมบูรณ์ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

การต่างประเทศ

ดำเนินการเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศให้กว้างขวางที่สุด จะร่วมมือกับนานาชาติสร้างสรร ส่งเสริมสันติภาพถาวรตาม หลักถาวรขององค์การสหประชาชาติ หากมีพันธกรณีกับประเทศใดโดยเฉพาะ จำต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและเกียรติภูมิของประเทศชาติเป็นสำคัญ

### การปกครองภายใน

จะรักษาความสงบภายในให้ประชาชนได้รับความร่มเย็นและสันติสุข บัญญัติเรื่องโจรผู้ร้ายจะแก้ไขด้วยการดำเนินการป้องกันเหตุต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดการกระทำผิดชน

จะดำเนินการราชทัณฑ์โดยถือหลักที่จะขจัดเกลาอบรมนิสัย ให้วิชาชีพแก่ผู้ได้รับโทษให้กลับเป็นพลเมืองดีต่อไป

จะสร้างสรรความเจริญให้กับท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันที่สุด ให้ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมปกครองตนเองอย่างแท้จริง จัดวางแผนการฟื้นฟูบูรณะชนบทและจัดแผนผังหมู่บ้านอาศัยหลักการสุขภาพดี โดยมอบให้ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ๆ มีอำนาจเป็นผู้ดำเนินการเองด้วยการแนะนำช่วยเหลือของรัฐ

ข้าราชการ พนักงาน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกำลังอันสำคัญที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้มีฐานะและหลักประกันอันมั่นคง เพื่อให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนอย่างมีสัมฤทธิ์ผลและซื่อสัตย์สุจริต

จะระงับปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่ไม่เป็นธรรมแก่ชุมชน

การเศรษฐกิจ

จะตั้งเตรียมมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น แต่จะต้องลดค่า  
ครองชีพให้ต่ำลง

ที่ดิน

จะจัดระบบที่ดินให้กสิกรได้มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง โดย  
วิธีดังต่อไปนี้

การบุกเบิกที่ดิน ที่ดินรายใหญ่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการเอง แล้ว  
จัดสรรให้กสิกร ส่วนที่ดินรายย่อยเอกชนจัดทำโดยรัฐจะอำนวยความสะดวก  
ระดมและให้ความช่วยเหลือตามควรแก่กรณี

การจัดสรรที่ดิน รัฐอาจดำเนินการจัดซื้อด้วยราคาเป็นธรรมมา  
จัดสรรให้กสิกรในรูปสหกรณ์เช่าซื้อ

การปรับปรุงที่ดิน ที่ดินที่ใหม่ด้อยหรือไร้ประโยชน์ รัฐจะ  
ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์แก่การกสิกรรม

การปลดปล่อยของหนัสนั้น ที่ดินของกสิกรที่มภาระผูกพันด้วยหนัสนั้น  
ต่าง ๆ จะปลดปล่อยโดยวิธีสหกรณ์และธนาคารเกษตร

การเกษตรกรรม

จะตั้งเตรียมผลิตผลทางการเกษตรกรรมให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ  
อันแน่นอน ในการนี้จำเป็นต้องจัดให้มีการชลประทาน

โดยรับต่วน ช่วยเหลือชาวนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำนาอันทันสมัย  
รวมตลอดทั้งส่งเสริมให้ใช้เครื่องจักรที่ทนแรง

ผลิตผลทางเกษตรกรรม ตลอดจนสินค้าของป่าของพื้นเมือง จะ  
หาทางช่วยเหลือไม่ให้ถูกกดราคา โดยให้มีหลักประกันในเรื่องราคา  
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการผลิต

จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี และให้มีปริมาณมาก  
พอเพื่อจะได้เป็นสินค้าออกประเภทสำคัญ

จะจัดตั้งสหกรณ์รูปต่าง ๆ เช่นสหกรณ์ค้าพืชผล สหกรณ์นิคม  
สหกรณ์เช่าซื้อที่ดิน ตลอดจนสหกรณ์ทำนา โดยให้สมาชิกร่วมมือ  
ร่วมแรงกันดำเนินการแบ่งสรรปันส่วนผลที่ได้ไว้ระหว่างกันเอง

#### การอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนคนไทยได้ประกอบการทางเศรษฐกิจ  
กิจการมากที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยมีเอกราชทางเศรษฐกิจ พอที่จะพึ่ง  
ตนเองได้ทั้งในยามสงบและในยามสงคราม

กิจการที่เป็นสาธารณูปโภคอันสำคัญ และอุตสาหกรรมประเภท  
รัฐดำเนินจะให้รัฐหรือองค์การสาธารณเป็นผู้จัดทำ

กิจการใหม่ ๆ ซึ่งเอกชนไม่สามารถจัดทำได้โดยลำพัง รัฐจะ  
เป็นผู้ดำเนินการเองหรือให้เอกชนมีส่วนร่วมด้วย

เล่ม ๑๒ ตอนที่ ๘๖ ราชกิจจานุเบกษา ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

รัฐเป็นผู้ส่งเสริม แนะนำ ริเริ่ม และควบคุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ที่รัฐไม่ได้จัดทำหรือในกรณีที่เห็นสมควรรัฐจะดำเนินการเอง ตลอดจน  
จัดอุตสาหกรรมให้เข้าระบบ

จะจัดการอุตสาหกรรมในครอบครัวให้เป็นอาชีพเพิ่มพูนรายได้แก่  
ประชาชนอย่างกว้างขวาง

จะส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ได้สัดส่วนกับการเกษตรกรรม

จะหาทางระดมทุนทุกวิถีทางมาใช้ ในการเสริมสร้างอุตสาหกรรม  
และพาณิชย์กรรม

กรรมกรจะต้องได้รับความคุ้มครองในสวัสดิภาพและความแน่นอน  
ในการทำงานโดยมีกฎหมายคุ้มครองกรรมกร

จะให้ความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ ไม่เห็นชอบกับการผูกขาด  
โดยเอกชน

จะควบคุมการค้าระหว่างประเทศเพื่อรักษาดุลยภาพการค้า

สินค้าที่ทำรายได้ สำคัญในการ ส่ง ออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ  
รัฐพึงเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ผลิต

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ จะต้องพยายามขุดค้นหรือนำ  
ออกมาใช้ และให้การบำรุงรักษาตลอดจนการสงวนโดยถูกต้องวิชา  
การเพื่ออนาคต เพื่อเป็นปัจจัยนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ประชาชน  
โดยจะส่งเสริมการทำเหมืองแร่ การป่าไม้ และการประมง

ในการส่งเสริมการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้น จะใช้วิธีการ  
การสหกรณ์เป็นหลักดำเนินงานให้มากที่สุด

#### การคมนาคม

การก่อสร้างทางคมนาคมนั้น จะพิจารณาวางโครงการเพื่อให้เกิด  
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้มากที่สุด และจะควบคุมวิธีการใช้จ่าย  
ในการก่อสร้างให้รัดกุมและได้ผลคุ้มค่า

จะปรับปรุงการสื่อสารทุกประเภทให้ ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วทั่วถึงกันทุกท้องถิ่น

#### การคลัง การเงิน การอากร

จะควบคุมการธนาคารและเครดิตสถานให้ ดำเนินการสอดคล้อง  
ต้องกับฐานะทางเศรษฐกิจโดยอาศัยธนาคารชาติเป็นผู้ดำเนินการ

จะดำเนินวิธีจัดหางบประมาณแผ่นดินให้ ทันสมัยโดยอาศัยหลัก  
ประหยัดอย่างเคร่งครัด และถือความจำเป็นของบ้านเมืองก่อนหลังเป็น  
หลัก นอกจากนี้จะได้คำนึงถึงการก่อให้เกิดผลผลิตในทางการเศรษฐกิจ  
ตลอดจนให้ ประชาชนได้รับการแบ่งเฉลี่ยบริหารที่จะ ได้รับจากรัฐโดย  
เท่าเทียมกัน เพื่อให้ได้ผลสัมพัทธ์ตามหลักนโยบายที่วางไว้



เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๘๖ ราชกิจจานุเบกษา ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

งบประมาณจะต้องเป็นคุณภาพตามความเป็นจริง รายได้และรายจ่ายของรัฐประเภทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องปรากฏในงบประมาณแผ่นดิน

จะรักษาค่าของเงินตราให้มั่นคงโดยพิจารณาถึงจำนวนธนบัตรที่ออกใช้ให้ได้สัดส่วนกับทุนสำรอง และความต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศ

การภาษีอากรจะปรับปรุงให้เป็นธรรมแก่สังคม โดยถือหลักความสามารถในการเสียภาษีเป็นสำคัญ และจะถือว่าภาษีทางตรงเป็นธรรมกว่าภาษีทางอ้อม จะให้การจัดเก็บภาษีเกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการผลิตด้วย

### การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จะจัดให้มีสภาการศึกษาแห่งชาติขึ้นเป็นสถาบันชั้นสูง ในการควบคุมการศึกษาให้ ได้ผลดีและรอบคอบ

จัดให้มีสถานศึกษาให้ทั่วถึงและจัดหาครูให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนทั้งในชนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

จะต้องมีโครงการอันแน่นอนที่จะให้ประชาชนได้รับการศึกษาภาคบังคับโดยรีบด่วน และขยายชั้นการเรียนภาคบังคับให้สูงขึ้น

เล่ม ๑๒ ตอนที่ ๘๖ ราชกิจจานุเบกษา ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

การอาชีวศึกษานั้น จะให้มีแพร่หลายและสามารถนำวิชาความรู้  
ไปประกอบอาชีพได้

จะส่งเสริมสนับสนุนให้เอกชนคนไทยจัดการศึกษาร่วมกับรัฐ เพื่อ  
ให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและคุณภาพโดยรวดเร็ว โดยรัฐจะ  
ควบคุมให้พอเหมาะที่สุด

จะปรับปรุงส่งเสริมผู้มีอาชีพครูให้เป็นอาชีพที่มั่นคงอย่างแท้จริง  
จะให้ความอุปถัมภ์และส่งเสริมค้ำจุนทุกค้ำจุน เพื่อเป็นเครื่อง  
ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน โดยเฉพาะพระพุทธรูปค้ำจุนนั้นเป็นค้ำจุน  
ประจำชาติจะเผยแพร่ให้กว้างขวางเพื่อเป็นหลักฐานค้ำจุนของโลก

จะรักษานบธรรมเนียมประเพณีอันดีของแต่ละท้องถิ่นไว้เป็นสมบัติ  
ของชาติ

ส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีสภาวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการ  
จะส่งเสริมมติของสตรีให้เด่นชัดในทางการเมือง ทางสังคม  
และทางครอบครัว

### การศาล

เพื่อเป็นประกันในการให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน จะให้อำนาจ  
ตุลาการแยกออกจากอำนาจอธิปไตยส่วนอื่นอย่างเด็ดขาด ผู้พิพากษา

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๘๖ ราชกิจจานุเบกษา ๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๘

ต้องมีอำนาจอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีอย่างแท้จริง ทั้ง  
จะได้ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาต่าง ๆ ของศาลให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการตุลาการจะประกอบด้วย  
ผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเป็นข้าราชการประจำและข้าราชการบำนาญ

### การทหาร

จะให้ทหารเป็นทหารของชาติอย่างแท้จริง ทหารประจำการจะมี  
ตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองมิได้ การจัดกำลังทหารจะให้ปริมาณ  
และคุณภาพเพียงพอกับความจำเป็นที่จะรักษาเอกราชและอธิปไตยของ  
ชาติ สัญญาอันใดที่จะผูกพันการใช้กำลังการทหาร จะต้องได้รับความ  
เห็นชอบจากรัฐสภา

### สวัสดิการของสังคมเพื่อการกินดีอยู่ดี

จะจัดให้มีสถานพยาบาลให้เพียงพอ และจะอุดหนุนสถานพยาบาล  
ของเอกชนเพื่อ ให้มีจำนวนได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระสถานพยาบาลของรัฐ  
จะดำเนินการในด้านสุขภาพให้หนักไปในทางป้องกันโรคต่าง ๆ  
เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้ด้วยความผาสุก จะดำเนินการให้ได้  
รับการประกันสังคมอย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่การคลอดบุตร การมี  
บุตรมาก การเจ็บป่วยทุพพลภาพ การว่างงาน - ชราภาพ - จนถึงการ  
ฌาปนกิจ

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๘๖ ราชกิจจานุเบกษา ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๘

จัดตั้งสถานสงเคราะห์หรือให้การอุดหนุนช่วยเหลือคนชรา เด็ก  
อนาถา คนทุพพลภาพ ให้มีการแพร่หลายทั่วไป โดยร่วมมือกับองค์การ  
สาธารณหรือผู้มกุศลจิต เพื่อให้การตั้งเคราะห์ได้ผลทั่วถึงทุกประเทศ  
จะจัดให้ประชาชนมทอยุอาศัยเพียงพอทั้งในเมืองและชนบท  
จึงประกาศให้ทราบตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๘

รามราชภักดี

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

## ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่องการจัดทะเบียนพรรคการเมืองกรรมากร

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ได้  
รับจัดทะเบียนพรรคการเมืองกรรมากรไว้แล้ว ตามพระราชบัญญัติ  
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘ มีรายการดังต่อไปนี้

ทะเบียนเลขที่ ๔/๒๔๙๘

รับจัดทะเบียน ๔ ตุลาคม ๒๔๙๘